

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนพรรคการเมืองประชาธิปไตย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายการที่เปลี่ยนแปลงดังนี้

นโยบายของพรรคการเมือง

อุดมคติพรรคประชาธิปไตย

๑. อุดมคติทางการเมือง พรรคประชาธิปไตยมีอุดมคติในอันที่จะดำเนินการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน อากัณฑ์หลักกฎหมายและเหตุผล เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนุญและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่ชนรุ่นหลังให้มีความนับถือและนิยมในระบอบประชาธิปไตย

พรรคนี้ไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นในรูปใด ๆ และไม่สนับสนุนวิธีการแห่งเผด็จการไม่ว่าจะเป็นวิธีการของรัฐบาลใด ๆ

ทั้งด้านการเมืองต่างประเทศ พรรคนี้ตั้งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างประเทศ และสนับสนุนองค์การสันติภาพแห่งโลก

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. อุดมคติทางเศรษฐกิจ พรรค^๕เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และการล้มมรดก แต่มิได้ตระเถยที่จะค้ำนึ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม ในการใดที่เห็นว่าเอกชนควรทำรัฐกิจจะส่งเสริม ไม่เข้าแทรกแซง แต่กิจการใดที่เห็นว่าการแทรกแซงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รัฐก็ได้เข้าแทรกแซงโดยเข้าดำเนินการเอง หรือจัดเป็นรูปสหกรณ์ตามควรแก่กรณี

การจัดระบบภาษีอากรนั้นต้องให้เป็นธรรมแก่สังคม กล่าวคือ แบ่งภาระแห่งภาษีอากรให้เหมาะสมแก่ฐานะ และสภาพของผู้เสียภาษี พรรคนมจุดประสงค์ที่จะให้เงินตรามีค่าอันแน่นอนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓. อุดมคติทางสังคม พรรค^๕เคารพและรับรองฐานะครอบครัวและมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยทุกคนมีที่กินที่อยู่และอาชีพตามควรแก่สภาพ พรรค^๕จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการศึกษา การค้างนา การดำชารณสุข และดำชารณูปการ ศีลปวัตรธรรมเนียม จารีตประเพณีและถัทธิธรรมเนียมอันดีของชาติ และจะรักษาความปลอดภัยของประชาชน และงนับสนุนการประกันภัยดำชารณ

การดำเนินงานดำชารณ เช่น การดำชารณูปการ การศึกษาอัน พรรค^๕เห็นว่า เอกชนกิด ส่วนการปกครองท้องถิ่นกิด ย่อมอยู่ใก้ลัดชิด

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ ธันวาคม ๒๔๕๘

กับกิจการนั้น ๆ มากกว่ารัฐบาลกลาง เพราะเหตุนี้ พรรคนั้นจะขยายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงสมรรถภาพของผู้จะดำเนินการเป็นหลัก

๔. หลักการป้องกันประเทศ พรรคนั้นเห็นว่า การป้องกันประเทศจะต้องถือว่า การก่อให้เกิดความวุ่นมือพร้อมเพรียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยกันนั้นเป็นสิ่งจำเป็น และจะต้องบำรุงกำลังหลักคือ กำลังทัพหรือทหารประจำการทั้งสามกองทัพอากาศ เรือ และอากาศให้ทันสมัยทั้งคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการทางยุทธศาสตร์และนโยบายทางการเมือง ดำเนินการให้ทหารอยู่ในวินัยอยู่ดีมีดี สมควรแก่กาลสมัย

นอกจากนี้จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ มีส่วนเข้ารับรักษาดินแดนไว้เป็นส่วนประกอบอีกด้วย

จึงประกาศให้ทราบตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๕๘

วามราชภักดิ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย